



พลังงานทดแทน
แห่งตั้งกองอินฟราฯ
> 19

พลังงานทดแทนแห่งตั้งกองอินฟราฯ

خانรับก.ล.ต.ปลดล็อก
มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ
ซูเปอร์ยื่นไฟลิ่ง 2 ปีนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทนเตรียมเรียงแถวจัดตั้ง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หลัง ก.ล.ต. เล็งแก้ไขเกณฑ์-ยกเลิกการกำหนดมูลค่า การลงทุนขั้นต่ำเปิดช่องโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เข้าสู่ระดมทุนด้าน “ซูเปอร์บล็อก” จ่อ ยื่นไฟลิ่งจัดตั้งกองทุนขนาด 9 พันล้านบาท ปลายเดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้ฝาก ยูเอซี-กันกุล เอ็นจิเนียริง เตรียมแผนศึกษา พร้อม รอดูความชัดเจนเกณฑ์ใหม่ก่อน

จากการสำรวจผู้บริหารบริษัท จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนหลายราย พบว่า มีความสนใจ ที่จะดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure Fund) หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียม ปรับปรุงเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดช่อง ให้ผู้ประกอบการที่มีโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนขนาดเล็กสามารถระดมทุนได้ โดยจะยกเลิกข้อกำหนดมูลค่าการลงทุน ขั้นต่ำสำหรับแต่ละโครงการ จากเดิม ที่กำหนดไว้ที่โครงการละ 500 ล้านบาท ขึ้นไปเท่านั้น แต่มูลค่าเงินลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกิจการ

การกำหนดหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

- มีเงินลงทุนโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท
- มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ร่วมกับ แต่ละโครงการต้องมีมูลค่า ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท
- แต่ละโครงการต้องมีมูลค่า ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท เว้นแต่เป็นกรณี

การลงทุนในกิจการ

- โรงไฟฟ้า ต้องมีมูลค่า การลงทุนแต่ละโครงการ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
- การลงทุนในหลายกิจการ ประกอบกันต้องมีมูลค่า การลงทุนแต่ละกิจการ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

แนวทางที่เสนอ :

- ยกเลิกการกำหนดมูลค่า การลงทุนในแต่ละโครงการ ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท สำหรับการลงทุน ในกิจการเดียว
- กรณีการลงทุนหลายกิจการ มูลค่าการลงทุนรวมกัน ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

โรงไฟฟ้าทุกโครงการรวมกันแล้วต้อง ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย ประธาน กรรมการ บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัท เตรียมนำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ในประเทศขนาดกำลังการผลิต 118 เมกะวัตต์ มาจัดตั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 9,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน ปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ระหว่างการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย คาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่ง ได้ในปลายเดือนพ.ค.-มิ.ย.หรือภายใน ไตรมาส 2 นี้

“คาดว่าเกณฑ์แก้ไขเกณฑ์จัดตั้งกองทุน รวมโครงสร้างพื้นฐานของ ก.ล.ต.น่าจะได้ ข้อสรุปเร็วๆ นี้ และทำให้บริษัทสามารถ

จัดตั้งกองทุนได้ตามแผนที่วางไว้โดยมองว่า การแก้ไขเกณฑ์ของ ก.ล.ต.จะช่วยกลุ่มธุรกิจ

พลังงานทดแทนที่ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้า ขนาดเล็ก (SPP) ให้สามารถระดมทุนได้ ซึ่งถือว่าตรงเป้าหมายและเป็นอะไรที่ดีมาก”

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไป ชำระคืนหนี้ที่มีอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท และที่เหลืออีกประมาณ 6,000 ล้านบาท บริษัท จะนำไปขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในโครงการ ใหม่ๆ ของบริษัทโดยคาดว่าจะมีการกระจาย การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการศึกษาค่าใช้จ่ายลงทุน 2-3 ประเทศในอาเซียนเพิ่มเติมหลังจากปัจจุบัน เริ่มมีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมและ พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามแล้ว

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ยูเอซี โกลบอล

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: จันทร์ 30 เมษายน 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10812

หน้า: 17(บนซ้าย), 19

Col.Inch: 55.65 Ad Value: 133,560

PRValue (x3): 400,680

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: พลังงานทดแทนแห่งท้องฟ้า

จำกัด (มหาชน) หรือ UAC กล่าวว่า บริษัทมีความสนใจที่จะจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน แต่กำลังรอดูความชัดเจนการแก้ไขเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร โดยปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตอยู่ประมาณ 10 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังค่อนข้างน้อย มองว่าการจัดตั้งกองทุนฯ ได้จะต้องมีกำลังการผลิตประมาณ 40-50 เมกะวัตต์

หลังจากนี้บริษัทจะเดินหน้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมหากบริษัทต้องการจัดตั้งกองทุนฯ

ซึ่งทั้งหมดต้องรอดูความชัดเจนเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ก่อน

ขณะที่นายสมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า การแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องดีซึ่งทำให้บริษัทมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับเครื่องมือทางการเงินไว้ใช้หากบริษัทมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต โดยมองว่าการตั้งอินฟราสตรัคเจอร์펀ด์ควรทำกับโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาวกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนที่ตั้งกองทุนอินฟราฯ เพราะยังมีกระแสเงินทุนที่เพียงพอ”